

6 แ่งคีดกอนสมัครบัตริเครดิด

นำเสนอเมื่อ : 11 พ.ค. 2552

6 แ่งคีดกอนสมัครบัตริเครดิด

เดี๋ยวนี้ใครปล่อยทุกเงินเป็นปีก็ให้เห็นกันแหละก็ต้องบอกว่เฮยสุดๆ เพราะเดี๋ยวนี้ใครๆ เขาก็พบบัตรเครดิตกันทั้งนั้น แครูดปี รูดปี จะซื้อจะหาอะไรก็ได้ตั้งใจกันแล้ว

แต่เจ้าบัตรเครดิตก็เป็นเหมือนดาบสองคม หากคุณเลือกไม่เป็น ควบคุมการใช้ไม่ได้ หายหนะทางการเงินก็จะก้าวเข้ามาหาคุณได้ง่าย เหมือนกัน สิ่งที่คุณต้องจำไว้ให้แม่นมั้นก็คือ คุณต้องสามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตให้อยู่ในวิธี่ หนึ่งก็คือ พยายามไม่ใช่วงเงินเกินการชำระคืน และเลือกใช้ตามคุณสมบัติของบัตรนั้นๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุดคะ ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกอย่างหลากหลาย WP จึงมีวิธีเลือกบัตรเครดิตมาฝากกันคะ

1. ค่าธรรมเนียม

ใครที่กำลังจะมีบัตรใบแรก ควรพิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเองให้มากที่สุด จากนั้นก็หันมาดูค่าธรรมเนียมแรกเขา ค่าธรรมเนียมรายปี อันนี้ขอแนะนำว่าให้เอาของหลายๆ ค่ายมาเปรียบเทียบกัน โดยดูจากบริการ, ความสะดวกในการใช้ เช่น หากค่าธรรมเนียมสูง ก็ควรมีบริการอื่น ๆ เพิ่มเติมมากกว่าบัตรเครดิตที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปี อาทิ รอบบัญชีในการจ่ายชำระยาวกว่า ไม่เสียค่าปรับอื่นๆ ยุบยับ เป็นต้น

2. ดอกเบี้ย

ยิ่งถ้าคุณไม่สามารถจ่ายชำระหนี้เต็มวงเงินในแต่ละรอบบัญชีที่มีการเรียกเก็บได้ละก็ ต้องเลือกดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดไวก่อน ส่วนใครที่มีวินัยจ่ายหนี้ตรงทุกเดือนประเด็นนี้ไม่ใช่ปัญหา เพราะเจ้าของบัตรจะไม่คิดดอกเบี้ยกับคุณ ดังนั้น บัตรเครดิตประเภทที่มีระยะปลอดหนี้ต่างๆ และไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี ดูจะเหมาะกับคุณมากที่สุดคะ

3. ยอดชำระขั้นต่ำ

ส่วนใหญจะกำหนดไว้ที่ 10% ของยอดค้างชำระ และไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท อันนี้ก็เหมาะกับคนที่ชำระไม่เต็มวงเงินอีกเหมือนกัน เพราะช่วยลดภาระเมื่อเงินตึงตัวไปได้บ้าง ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ก็มีเรื่องค่าธรรมเนียมเบิกเงินสด ลวงหนา ซึ่งสำหรับคนที่มีความรู้ด้านการเงินแล้ว ไม่ควรเป็นอย่งยั้งที่จะเบิกเงินสดลวงหนามาใช้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับการกู้ยืมในระบบธนาคารพาณิชย์

4. ร้านค้าที่รับบัตรเครดิต

อ้อ...เกือบลืมคะ จำนวนร้านค้าที่รับบัตรเครดิต ก็ต้องให้ความสำคัญนะคะ เพราะนั่นหมายถึงความสะดวกสบายในการใช้จ่ายผ่านบัตร โดยทั่วไปแล้ว วีซ่า (VISA) จะกว้างขวางที่สุด เหมาะสำหรับบัตรใบแรก

5. สถานที่รับชำระเงิน

ก็มีความสำคัญเหมือนกัน เป็นการเพิ่มความสะดวกในการไปชำระเงินนอกจากสาขาของธนาคารนั้นๆ ดูว่ามีทางเลือกอื่นหรือไม่ จ่ายผ่านธนาคารอื่นได้หรือไม่

6. โปรโมชัน

จากการแข่งขันของแต่ละค่ายที่รุนแรงในขณะนี้ ต่างก็มีโปรโมชัน ออกมาล่อใจกัน แม้ส่วนนี้จะถือเป็นกำไรของผู้บริโภค แต่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องถูกต้องในการที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับแรกนะคะ แต่ก็สามารถนำมาประกอบในการเลือกให้ตรงใจได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆ การสะสมของรางวัล การได้รับส่วนลดจากการใช้บริการ ขณะที่ปัจจุบันมีการผ่กกำลังกันระหว่างบัตรเครดิตกับสินค้าและบริการต่างๆ อยู่มากมาย ทำให้สามารถเลือกบัตรควบกับที่ใดที่หนึ่งได้ด้วย ซึ่งคุณก็ควรเลือกให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคุณเองคะ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้จ่าย

เห็นไหมคะ ถ้าเราเลือกใช้ให้เป็น รู้ทั้งประโยชน์และโทษแล้วละก็ เราจะได้ประโยชน์จากการใช้บัตรเครดิตไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะ

ข้อมูลจาก <http://www.89powerzone.com/>
เรื่องที่เกี่ยวข้อง :